



วันที่ 0931  
วันที่ 8 ส.ค. 2560  
เวลา 15:30น.

# บันทึกข้อความ

ไปรษณีย์

ส่วนงาน อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. ๕๒๐๔๔ ต่อ ๒๐๔ โทรสาร ๕๒๐๔๔ ต่อ ๕๑๓

ที่ ศธ ๖๕๙๓(๓๒)/๖๐.๒.๒- ๖ ๑๐๒ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการ

เรียน คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนางานวิจัยในระดับที่สูงขึ้นในฐานะนักวิจัยอาชีพ และสามารถนำองค์ความรู้ใหม่จากการทำงานมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น สวทน. และ สกอ. จึงเปิดรับข้อเสนอ “โครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓” ทั้งนี้เพื่อให้การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชนดำเนินการด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยได้จัดทำข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ.๒๕๕๗ อันมีรายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ ๑ พร้อมทั้งประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องแนวปฏิบัติให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน (Talent Mobility) อันมีรายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ ๒ นั้น

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility ภาคเหนือ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ แก่บุคลากรในสังกัดของท่าน หากมีผู้ประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ สามารถกรอกแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ อันมีรายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบ ๓ พร้อมนำส่งเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด กลับมายัง อุทยานฯ (นางสาวชนินาถ ศรีเพ็ญ) ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๙๔ ๒๐๔๔ ต่อ ๓๐๔ หรือทางอีเมล tm.cmu@step.cmu.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง

*[Handwritten signature]*

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญาภาพ อานันทนะ)  
ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี